

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: **3434**/UBND-TNMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày **04** tháng **11** năm 2021

V/v có ý kiến liên quan đến điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất và vấn đề môi trường của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát

Kính gửi: Tổng cục Môi trường.

Ngày 21/10/2021, UBND huyện Bình Sơn nhận được Quyết định số 697/QĐ-TCMT ngày 15/7/2021 của Tổng cục môi trường về thành lập Đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó UBND huyện Bình Sơn đã có văn bản 2159/UBND-TNMT ngày 22/7/2021 về việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó UBND huyện đã cử đồng chí Ngô Văn Dũng và đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia Đoàn kiểm tra; đồng thời đã có một số ý kiến đối với Cơ quan quản lý Trung ương về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xác nhận hoàn thành công trình môi trường của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát (có văn bản kèm theo).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và kiểm tra thực tế, đại diện UBND huyện Bình Sơn có một số vấn đề quan tâm kính mong Tổng cục Môi trường xem xét, tổng hợp trước khi thực hiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất kết hợp với xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với Dự án như sau:

- Về phế liệu nhập khẩu: đề nghị bổ sung kết quả phân tích thành phần, tính chất của loại phế liệu, những tạp chất, chất nguy hại có khả năng bám dính kèm với phế liệu. Đồng thời, cần nêu rõ quy trình nhập phế liệu từ khi nhập cảng đến khâu sản xuất.

- Tại các khu vực bãi chế phế liệu, cần xây lấp gờ chắn để khi trời mưa lớn giảm nguy cơ nước mưa sẽ cuốn theo chất thải tràn ra ngoài.

- Về kho lưu giữ chất thải nguy hại của Công ty cần bố trí, lưu giữ theo đúng Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. (Hiện tại, chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường bố trí chung trong một khu vực).

- Đối với công tác môi trường chung của dự án:

+ Hiện nay các vấn đề môi trường (tiếng ồn, bụi, mùi khét,...) mặc dù đã được Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cải thiện về mặt công nghệ nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhất là những lúc thay đổi thời tiết bất thường, đồng thời việc đánh đá nổ mìn phát sinh bụi gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong Nhân dân. Do đó, kiến nghị yêu cầu đối với Chủ đầu tư cần phát thảo chất thải đặc trưng của ngành thép (bụi thép) có phương án, giải pháp xử lý triệt để tránh tình trạng khói, bụi bay, mùi khét phát tán ra môi trường xung quanh. Đặc biệt, khi có sự cố hay có sự thay đổi trong quá trình sản xuất kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương để thông tin đến Nhân dân khu vực tránh để xảy ra các vụ tập trung đông người trong thời gian vừa qua.

+ Cần đánh giá lại hiệu quả, sự đáp ứng của các công trình bảo vệ môi trường hiện hữu; cần thiết lấy mẫu kiểm chứng thực tế hiệu quả các công trình, biện pháp xử lý chất thải theo đúng quy định.

Đồng thời, kiến nghị cần công khai kết quả đo đạc, phân tích các mẫu nước thải, bụi, khí thải sau xử lý tại các hệ thống xử lý môi trường cho chính quyền địa phương được biết và có cơ sở giải thích cho Nhân dân khi có phản ánh, kiến nghị xảy ra (nếu có).

- Đối với chương trình quan trắc các nguồn thải khai trong giai đoạn 2 của dự án ngoài các thiết bị quan trắc tự động, liên tục, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất đề xuất thực hiện 01 lần/3 tháng. Tuy nhiên, UBND huyện Bình Sơn nhận thấy hiện nay tình trạng mùi hôi, khét khó chịu, bụi từ Khu liên hợp vẫn còn xảy ra, chưa được khắc phục triệt để do đó đề xuất cần tăng tần suất lấy mẫu khí thải trong giai đoạn hiện nay; khi đi vào hoạt động tình hình ổn định sẽ thực hiện lấy mẫu 01 lần/3 tháng.

- Cần bổ sung giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: khi có những phản ánh hay sự cố xảy ra thì giải pháp khắc phục của Công ty như thế nào.

- Đề nghị khác:

+ Đề nghị Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cần chứng minh thêm phương án cân bằng nước trong Khu liên hợp (tổng đầu vào, bay hơi, lượng nước thải còn lại, tái sử dụng,...) trong quá trình vận hành thời gian qua.

+ Tổng cục Môi trường cần xem xét, chỉ cho phép nhập khẩu phế liệu theo đúng năng lực của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, tránh để xảy ra tình trạng Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất hợp đồng với các Doanh nghiệp tập kết ra các khu vực bên ngoài các dự án khác không đảm bảo các điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương và bức xúc trong Nhân dân.

Cụ thể, trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất đã vận chuyển nguyên, vật liệu và các chất thải, thành phẩm của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát đến các điểm tập kết (Bãi lưu chứa tại: Công ty Cổ phần kết cấu thép Đại Dĩnh Miền Trung, Công ty TNHH MTV thép dự ứng lực Hòa Phát, Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất...). Trong quá trình vận chuyển, tập kết bột bụi quặng sắt bay mù mịt và rơi vãi dọc hai bên đường vào nhà các hộ dân.

Kính đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các xã Bình Đông, Bình Thuận;
- VPH: C, PCVP, TNMT, Website;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dụng